



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่ ๓๑๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่ ๓๔๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) เพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน นั้น บัดนี้ ได้ดำเนินการสอบแข่งขันเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่ ๑๐๐๑/๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายงานและมอบอำนาจให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

โดยมีเงื่อนไขดังนี้

- ผู้ผ่านการสอบแข่งขันจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะราย ในกรณีดังต่อไปนี้
  - ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้ โดยได้แสดงเจตนาสละสิทธิเป็นหนังสือ
  - ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับราชการภายในระยะเวลาที่กำหนด
  - ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้
  - ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งใดที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีทุกบัญชีที่สอบแข่งขันได้ในการสอบครั้งเดียวกัน

๒. บัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ได้ลำดับที่ ๑ ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ไปรายงานตัวเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และเข้าปฏิบัติงาน ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หน่วยงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หากผู้ผ่านการสอบแข่งขันไม่มารายงานตัวภายในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ และมหาวิทยาลัยจะดำเนินการให้ลำดับถัดไปมารายงานตัวเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแทน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชากร พาหะนิษฐ์)  
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิการบดี

ที่ ๓๕๓ /๒๕๖๓

รายละเอียดแนบท้าย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่ ๗๕๓ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (๑ อัตรา)

ลำดับ ที่	เลขประจำตัว ผู้สมัครสอบ	ชื่อ-สกุล	วุฒิ/สาขา	หมายเหตุ
๑	๑๐๐๕	นายชานนท์ กุลศรี	อักษรศาสตรบัณฑิต/ภูมิศาสตร์	ลำดับที่ ๑
๒	๑๐๐๔	นางสาวนันทิชา มณีฤทธิ์	ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต/ครุศาสตรวิศวกรรม (วิศวกรรมโทรคมนาคม)	สำรองลำดับที่ ๑



สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (๑ อัตรา)

ไม่มีผู้ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด